

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดให้ งดรับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนา นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง งดรับของขวัญใด ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมด้วย รองนายกองการบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์

โอกาสนี้ นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนา นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ความว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม” “และขอถวายสัตวาทว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป จึงขอให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ทุกคน รับทราบ และยึดถือคำประกาศนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

จากนั้น นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนา นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์กำมือขวาทับมือซ้ายทาบหน้าอก เพื่อเป็นสัญลักษณ์การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ในการนี้ ได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากร พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (DO'S & DON'TS) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้คำแนะนำ ชี้แจง ชักจูงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗